



ทีมบิวด์ิงแสนสนุก... ทำกาย แถมยังได้ใจเพื่อนร่วมงาน



3 MINUTES READ

- ▶ 3 ทีมบิวด์ิงสุดเจ๋งแห่งภาคตะวันออก ที่รับรองว่าโลเกชั่น กิจกรรม และบรรยากาศไม่เป็นสองรองใคร
- ▶ กิจกรรมทางน้ำสุดท้าทายที่สัดหับกับเจ้าถิ่นเหล่าทหารเรือ กับมารีนเนอร์ แอดเวนเจอร์
- ▶ สวนสุภัทราแลนด์ ดินแดนแห่งผลไม้เมืองร้อนที่เปิดอาณาจักรสวนเกษตรผสมผสานให้กับความรู้และกิจกรรมสนุกๆ แถมมีผลไม้สดจากต้นให้กินจนจุใจ
- ▶ สารพันฐานกิจกรรมจากผลผลิตที่ได้จากควาย พระเอกของมิบิรูร์ ฟาร์ม ฟาร์มควายนมสายพันธุ์มิบิรูร์ที่เปิดให้ชมและเรียนรู้แห่งแรกของเมืองไทย

----> สีสันแห่งภาคตะวันออกมีทั้งเสน่ห์ของธรรมชาติ อาหารอร่อย และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สำคัญ เดินทางสะดวก เพราะไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก จึงไม่แปลกใจว่าทำไมภูมิภาคนี้ถึงกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมของบริษัทหรือองค์กรที่ต้องการค้นหาสถานที่จัดงาน

หนึ่งในกิจกรรมสุดสนุกที่กลุ่มไมซ์มองหาคือการสร้างทีมเวิร์ก หรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อ 'ทีมบิวด์ิง' กิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีเพื่อช่วยให้การทำงานของสมาชิกในหมู่คณะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งภาคตะวันออกก็มีความพร้อมในองค์ประกอบต่างๆ และนี่คือ 3 ทีมบิวด์ิงของภาคตะวันออกที่คัดสรรมาแล้วว่าสถานที่เจ๋ง กิจกรรมดี และบรรยากาศไม่ซ้ำใคร

มารีนเนอร์ แอดเวนเจอร์ จ.ชลบุรี

มาส์ตหีบทั้งที จะมีใครให้ความอุ่นใจกว่าเหล่าทหารเรือเจ้าถิ่นผู้ชำนาญในเขตแดนนี้ไม่มี เราจึงขอแนะนำกิจกรรมทีมบิวด์ิงสุดมันที่อยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่มทหารเรือสัดหีบหรือ "กลุ่มมารีนเนอร์" ซึ่งนำเกมสร้างความสามัคคีของกิจกรรมบิวด์ิง ความสนุกสนานของกิจกรรมสันทนาการ และความท้าทายของกิจกรรมทางน้ำ มาประยุกต์รวมกันให้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Mariner Activities ความเจ๋งของที่นี่ต้องยกให้โลเกชั่นสวยๆ ของหาดดงตาลที่เป็นที่เด็ดของเหล่าทหารเรือ เพราะเป็นชายหาดในพื้นที่ของกองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัดหีบ มีลักษณะเป็นหาดทรายโค้งยาวกว่า 400 เมตร มีต้นตาลขึ้นเรียงรายและเงียบสงบเป็นส่วนตัว

MICE ACTIVITY

เหล่ามารีนเนอร์อาศัยความได้เปรียบที่อยู่ติดทะเล สร้างสรรค์กิจกรรมที่มึนบิวติงไว้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นฐานนาวาลาดคลื่นหรือการแข่งขันพายคายัคในทะเล ฐานน้ำใสใจจริงที่ให้สมาชิกช่วยกันเติมน้ำทะเลลงขวด รวมถึงการนำวิชาฝึกทหารมาประยุกต์เป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีในฐานยกธง รวมไปถึงฐานเรือห่วงยาง ฐานกาฟักไข่ ฐานพรมิวิเศษ และฐานดำรงชีพในป่า

ทุกกิจกรรมมุ่งหวังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา เสริมสร้างความอดทนของร่างกาย และพัฒนาความแข็งแกร่งของจิตใจไปพร้อมๆ กัน การได้อยู่ใกล้ชายหาดเช่นนี้ การสอดแทรกสาระความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ในกิจกรรม ทำให้ทุกคนเปิดใจ เข้าใจ เห็นภาพ และอินตามได้ด้วยใจความเต็มใจ

นอกจากนี้ “มารีนเนอร์ แอดเวนเจอร์” ยังมีกิจกรรม CSR ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกปะการังเทียม ปล่อยเต่าและปล่อยลูกฉลามกลับคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและตระหนักถึงการอนุรักษ์โลกใต้ทะเลเป็นอีกทางเลือกสำหรับกิจกรรมที่มึนบิวติงอีกด้วย



สวนสุภัทราแลนด์ จ.ระยอง

หลายคนคงรู้จักสวนสุภัทราแลนด์ สวนผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดระยอง แต่อาจยังไม่รู้ว่าที่นี่เปิดให้ศึกษาฐานวิชาการด้านการเกษตรโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้กันเต็มที่ แบบไม่มีกั๊กหรือหวงวิชา

จากที่เคยเปิดสวนให้เข้าชม ชิมและซื้อโดยเฉพาะฤดูกาลผลไม้ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยมีแคพุเรียน มังคุด และเงาะเป็นพระนางประจำสวน ต่อมาได้ขยายพื้นที่ถึง 800 ไร่ ปลูกสารพัดผลไม้ ทั้งลำไย มะเฟือง ลองกอง สละ แก้วมังกร ชมพู องุ่น และมะพร้าว กลายเป็นแหล่งปลูกผลไม้เมืองร้อนมากถึง 25 ชนิด รวมถึงปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ยางพารา เลี้ยงผึ้ง ทำก๊าซชีวภาพ และทำน้ำส้มควันไม้ เป็นสวนเกษตรผสมผสานที่มีผลผลิตออกมาตลอดปี จึงเปิดบริการนักท่องเที่ยวได้ทั้งปี

ถึงจะเป็นสวนผลไม้ แต่ที่นี่มีหลายอย่างที่น่าสนใจเป็นฐานกิจกรรมที่มึนบิวติงได้เข้าที่เลยทีเดียว เช่น ฐานปลูกผลไม้ ฐานปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ฐานกรีดยางพารา ฐานผลิตก๊าซชีวภาพ และฐานทำน้ำส้มควันไม้ หรือใครนึ่กอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาจัดสัมมนาหรืออีเวนต์ได้รวมเงาะ ฝรั่ง สลัดผลไม้ ทำมกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของที่นี่ก็พร้อมให้บริการ

อีกกิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาด นั่นคือการนั่งรถโฟมมาอาณาจักรสวนผลไม้แบบเต็มๆ ตาตลอดทางมีวิทยากรคอยให้ความรู้และให้ความกระจ่างในทุกความอยากรู้ของผู้ชม ไฮไลต์อยู่ที่ “สวนเงาะ” บนเนื้อที่ 30 ไร่ ใครๆ ก็หาซื้อเงาะกินได้ไม่ยาก แต่การได้เด็ดจากต้นแล้วแกะเข้าปากเนี่ย ไซ้จะมีโอกาสกันได้ง่าย ๆ ที่นี้ให้สิทธิ์นั้นแก่คุณได้เดินเด็ดกินจนหน้าใจ (บริการนี้เปิดเฉพาะเดือนเมษายน-มิถุนายน) อีกจุดที่ไม่ควรพลาดคือ “ซุ้มกระท้อน” ชื่อกระท้อนแต่จริงๆ เป็นซุ้มรวมผลไม้หลายชนิด เช่น พุเรียน มังคุด สละ ส้มโอ มะม่วง และลำไย ใครได้ชิมผลไม้อะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเป็นฤดูกาลผลไม้ชนิดไหน นั่นหมายความว่าสวนสุภัทราแลนด์ ดินแดนผลไม้แห่งนี้มีเซอร์ไพรส์ไว้ต้อนรับคุณเสมอ ปิดท้ายด้วย “ศาลาองุ่น” ที่นอกจากมีองุ่นสดๆ ยกพวงมาให้ชิมแล้ว ยังพาชมโรงเรือนผักสลัดปลอดสารพิษที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิคส์อีกด้วย

นอกจากความสนุกสนานเปี่ยมสาระจากกิจกรรมของที่นี่แล้ว ยังได้ชิมผลไม้กัน อิ่มพุงกางแน่นอน แล้วยังได้รับแรงบันดาลใจดีๆ จากวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติให้นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันกันต่ที่บ้านด้วย

มินิมูร์ราห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา

หากเป็นฟาร์มโคนมคงเป็นที่คุ้นชินของใครหลายคนแล้ว แต่ถ้าเป็นฟาร์มควายละ อาจต้องมีการซ้ำอีกครั้ให้แน่ใจว่าได้ยินกันไม่ผิด “มินิมูร์ราห์ฟาร์ม” เป็นฟาร์มควายนมสายพันธุ์มูร์ราห์ที่เปิดตัวเป็นฟาร์มสวัสดิ์เพื่อการเรียนรู้แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารและการเกษตรอันเป็นผลผลิตจากในฟาร์มแห่งนี้ที่คัดแปลงเป็นฐานทำทีมบิวติงได้มากมาย อาทิ ฐานทำพิซซ่าโดยใช้ชีสมอสซาเรลล่าและฐานทำไอศกรีมสูตรโบราณ ที่มีวัตถุดิบหลักจากนมมูร์ราห์ ฐานทำเนยแพนเค้กหรือการแปรรูปนมมูร์ราห์ให้กลายเป็นเนย ฐานทำสบู่ที่มีส่วนผสมจากไขมันนมมูร์ราห์ นอกจากนี้ฐานจากผลผลิตหลักประจำฟาร์มแล้ว ยังมีฐานเก็บไข่เปิดจากเล้านำมาแปรรูปเป็นไข่เค็ม ฐานปลูกผักสวนครัว และฐานปลูกข้าวในแปลงสาธิต ตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะกล้าจนถึงการดำนา ทุกฐานจัดแข่งขันเพื่อเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมได้ เป้าหมายไม่ใช่แค่ชัยชนะเท่านั้น แต่กิจกรรมเหล่านี้ยังใช้รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี

หลังจากทำกิจกรรมที่มบิวติงแล้ว ผ่อนคลายกันด้วยการนั่งรถรางชมฟาร์ม เรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการเลี้ยงควายมูร์ราห์ในรูปแบบปศุสัตว์อินทรีย์ ที่มีเจ้าเปิด ไก่ หมู แพะ และกระท่ายมาอวดความน่ารักแบบใกล้ชิดอีกด้วย

มินิมูร์ราห์ฟาร์มมีแพ็คเกจสำหรับกลุ่มองค์กรที่เลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณและระยะเวลาสักกิจกรรมที่คุณสนใจ ทั้งกิจกรรมที่มบิวติง งานสังสรรค์ และงานประชุมสัมมนาในบรรยากาศฟาร์มสุดชิลล์ที่แก่แท้ไม่เหมือนใคร

Contact

มารีนเนอร์ แอดเวนเจอร์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

☎ 08-0516-8153, 08-6323-5273

🌐 www.sattahipactivity.com

👤 จำนวนที่รองรับได้ 500 คน

สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

☎ 08-1588-1519

🌐 www.suphatrailand.com

📍 Suphatrailand Rayong

👤 จำนวนที่รองรับได้ 500 คน

มินิมูร์ราห์ฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

☎ 08-1819-2819

🌐 www.minimurrahfarm.com

📍 Facebook : Mini Murrah Farm

👤 จำนวนที่รองรับได้ 30-200 คน

